

4121168: สาขาวิชา: เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ; ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ)

คำสำคัญ: โฮมสเตย์/ แกล้ง/ เขตชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก/ ผู้ประกอบการ/ ระยอง

ศรัณญา ธรรมชาติ: การทำธุรกิจโฮมสเตย์และผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการในเขตชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. (HOME STAY AND BUSINESS IMPACT OF
TH CARRIERS THE EASTERN COASTAL DISTRICT KLANG RAYONG) อาจารย์ผู้ควบคุม
งานนิพนธ์: สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, Ph.D, 85 หน้า, ปี พ.ศ. 2553.

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำธุรกิจโฮมสเตย์และผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการใน
เขตชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการและชาวบ้าน
โดยรอบ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (Key-
Informants) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์กระบวนการ (Proconsul Analysis)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. สามารถสรุปได้ว่าการทำธุรกิจโฮมสเตย์ในเขตชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง นั้นสามารถที่จะทำเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนได้ โดยได้รับการฝึกอบรมการศึกษาจาก
จาก โฮมสเตย์จากหน่วยงานจากสถานที่ต่างๆ ตามต่างจังหวัดที่ได้รับการยกให้เป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ ส่งผลให้มีการเผยแพร่ชื่อเสียงของหมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
และนอกประเทศ ทำให้รัก ห่วงเห่นและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ทำให้
มีการรวมกลุ่ม มีพลังที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งทำความเข้าใจระหว่างคนภายนอกกับคนอยู่ป่า ส่งผลให้
ชุมชนมีความร่วมมือเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ชุมชนเริ่มคิดปลูกผักสวนครัว ทำเกษตร
พอเพียง ลดการใช้สารพิษ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น ทำให้เกิดการ
พัฒนาค่านองค้ความรู้ทั้งกลุ่มและบุคลากรในชุมชน จนเกิดการตั้งกลุ่มต่างๆ ผู้คนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
นักท่องเที่ยว ได้แก้ไขความเข้าใจจากในอดีตให้ถูกต้อง ส่งผลให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษาและนักวิจัย และทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากอำเภอและจังหวัดต้นสังกัด

2. ผลกระทบในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในเขตชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก อำเภอ แกลง
จังหวัดระยอง อาทิ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เป็น
ต้น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านบวกที่สำคัญ คือ รายได้จากเงินตรา
ต่างประเทศ การส่งเสริมรายได้ของรัฐ และ การสร้างงานและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เมื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ชุมชนที่มีชื่อเสียงเริ่มมีคนภายนอกเข้ามาซื้อที่ดิน เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวมากเกิน ไปของเสียที่เกิดขึ้นบางครั้งเกิดจากชุมชนใกล้เคียงไม่ได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อหมู่บ้านที่ทำโฮมสเตย์ เนื่องจากมีปริมาณนักท่องเที่ยวมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ